



๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ฐานข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรายงานข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดปัญหากภัยแล้งหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนประสบภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพปัญหาแหล่งน้ำที่เกิดจากธรรมชาติ และหน่วยงานต่างๆ สร้างขึ้น อาจมีสภาพตื้นเขินหรือชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค เป็นปัญหาเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคขาดแคลนน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำค้ำของบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งฐานข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) หัวข้อ “หนังสือราชการ” ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งแหล่งน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสร้างขึ้นเองหรือรับมอบทรัพย์สินจากหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายหรือตามภารกิจถ่ายโอนของแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบนอกเหนือจากข้อมูลที่จัดส่งให้ และจัดทำข้อมูลตามแบบรายงานภารกิจด้านแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ระบุรายละเอียดของแหล่งน้ำ สภาพการใช้งาน และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมโดยประมาณการให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำประกอบการจัดทำค้ำขอรับงบประมาณ ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่สำรวจ และเพิ่มเติมข้อมูล จะถือว่าไม่มีแหล่งน้ำที่จะเพิ่มเติม และไม่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว

๒. ให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งแบบรายงานข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมไฟล์ในรูปแบบ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dss0810.8@hotmail.com ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๑, ๒๓๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

ผู้ประสานงาน นายเฉลิม ประสาททอง ๐๘๑-๑๗๐๓๖๓๒

นางสาววาสนา ยี่รงค์ ๐๙๓-๖๙๗๓๓๖๒